

Ibrahima Cheikh Diong được chọn làm Giám đốc điều hành đầu tiên của Quỹ ứng phó với Tồn thất và Thiệt hại



Ông Ibrahima Cheikh Diong

Nguồn: Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)

Hội đồng Quỹ ứng phó với Tồn thất và Thiệt hại (FRLD) đã công bố việc lựa chọn Ibrahima Cheikh Diong làm Giám đốc điều hành đầu tiên, với nhiệm kỳ bốn năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới ứng phó với tồn thất và thiệt hại bằng cách cung cấp tài chính cho hàng triệu người ở các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Là người Senegal và quốc tịch Mỹ, ông Diong có hơn 30 năm kinh nghiệm toàn cầu về biến đổi khí hậu, tài chính và phát triển. Ông sẽ lãnh đạo chiến lược và giám sát Ban thư ký của Quỹ và hỗ trợ Hội đồng thực hiện nhiệm vụ của Quỹ là cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tác động khí hậu.

Ibrahima Cheikh Diong cho biết: “Tôi rất vinh dự khi đảm nhận vai trò này vào thời điểm quan trọng như vậy khi cuộc khủng hoảng khí hậu đang chứng tỏ là mối đe dọa hiện hữu đối với cuộc sống và sinh kế, đặc biệt là những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở các nước đang phát triển. Quỹ ứng phó với Tồn thất và Thiệt hại sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với những người bị ảnh hưởng không cân xứng, và tôi đảm nhận trách nhiệm này với sự khiêm nhường và cam kết phục vụ hết mình. Tôi mong muốn được làm việc với Hội đồng quỹ, các đối tác và bên

liên quan của chúng tôi để cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các nước đang phát triển có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu."

Ông Diong hiện đang là Đại diện đặc biệt của Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Kinh tế Ả Rập tại Châu Phi về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và trước đây là Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng giám đốc của cơ quan chuyên môn của Liên minh Châu Phi, Nhóm Năng lực rủi ro Châu Phi (ARC), nơi ông chịu trách nhiệm xác định và thực hiện tầm nhìn chiến lược của tổ chức.

Trước đó, ông đã giữ một số chức vụ cấp cao bao gồm Nhà sáng lập và Chủ tịch của Nhóm ACT Afrique; Chuyên gia Ngân hàng Châu Phi cấp cao tại BNP Paribas; Bộ trưởng và Cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Cộng hòa Senegal; Tổng giám đốc Hợp tác quốc tế Senegal; Bộ trưởng thường trực Bộ Năng lượng Senegal, Giám đốc Bộ phận Châu Phi của IFC; Điều phối viên khu vực về Cơ sở hạ tầng công tư tại Ngân hàng Thế giới; và Giám đốc Châu Phi tại Booz, Allen & Hamilton. Ban đầu, ông làm việc tại ngôi làng xa xôi ở Senegal, nơi ông sống cùng người dân nông thôn để giúp họ tiếp cận nguồn nước uống và tưới tiêu.

Ông Diong, người thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, đã được lựa chọn thông qua một quy trình tuyển dụng công khai, dựa trên năng lực và minh bạch do Hội đồng quản trị của Quỹ đứng đầu.

Hội đồng Quỹ cũng đã phê duyệt tất cả các tài liệu quan trọng cho phép Ngân hàng Thế giới hoạt động với tư cách là người ủy thác tạm thời và là đơn vị chủ quản của Ban thư ký Quỹ.

(Nguồn: <https://unfccc.int/news/ibrahima-cheikh-diong-selected-as-inaugural-executive-director-of-the-fund-for-responding-to-loss>)